



## Sơ tán rải đều, tránh tình trạng “chen chúc”

Hãy tương định trước một vài địa điểm sơ tán khác ngoài “Địa điểm sơ tán khẩn cấp có chỉ định”, ví dụ như “Nhà riêng của họ hàng, người quen”, “Cơ sở lưu trú theo dịch vụ ví dụ như khách sạn”, “Sơ tán tại nhà riêng”.

### Sơ tán ● Sơ tán kiểu “giải phóng mặt bằng”

#### Nhà họ hàng, người quen, khách sạn...

Hãy sơ tán tạm thời đến nơi an toàn như nhà người quen, cơ sở lưu trú theo dịch vụ. Ngoài ra, khi cảm thấy nguy hiểm thì không cần lưỡng lự, hãy sơ tán đến Địa điểm sơ tán khẩn cấp có chỉ định.



Địa điểm sơ tán khẩn cấp có chỉ định

Nhà người quen

Cơ sở lưu trú theo dịch vụ

### Sơ tán ● Đảm bảo an toàn trong nhà – Sơ tán kiểu “thẳng đứng”

#### Sơ tán tại nhà

Trường hợp nhà riêng không nằm trong Khu vực tương định có ngập nước, Khu vực (đặc biệt) cảnh giác có thảm họa đất đai, và cho dù có nằm trong Khu vực tương định có ngập nước nhưng mực nước ngập không quá độ cao phía dưới sàn nhà, có khả năng sơ tán từ độ cao tầng 2 trở lên, thì hãy cố gắng đảm bảo an toàn trong nhà.



## Về việc phát bao tải chống ngập

T/p Yamato Phòng xây dựng đô thị Ban quản lý đường lộ Bộ phận phụ trách duy trì tu sửa (Tòa thị chính 4F)  
 TEL 046-260-5412 FAX 046-260-5474

## Thăm họa về đất đai ở thành phố Yamato

Thăm họa về đất có 3 loại: “Đất đá bị cuốn trôi”, “Mặt đất trượt”, “Sạt lở vực dốc cao (Sạt lở vực)”. Thành phố Yamato có những khu vực có nguy cơ phát sinh “Sạt lở vực dốc cao (Sạt lở vực)”. Nếu thấy có các hiện tượng sau xuất hiện, hãy đi sơ tán sớm.

### Sạt lở vực dốc cao (Sạt lở vực)

Là hiện tượng khu vực gần với phần mặt đất nghiêng bị chài xuống do nước mưa thấm quá nhiều, hoặc do ảnh hưởng của động đất, đột nhiên phá vỡ cấu trúc và đổ xuống. Thời gian đến lúc phát sinh sạt lở là rất ngắn, nếu xảy ra gần nhà dân ở thì có khi không chạy thoát kịp, tước đoạt cả tính mạng con người.



### Chú ý những hiện tượng tiên báo như sau!

- Nước phun ra từ vực dốc, màu nước đục.
- Vực dốc có vết nứt.
- Có đá nhô rơi là chĩa từ bề mặt đất nghiêng.
- Có tiếng rễ cây bị đứt, các cây cổ thụ bị nghiêng, sắp ngã đổ

## Bạn có biết “2 khu vực cảnh giác” thăm họa về đất đai.

“Khu vực cảnh giác có thăm họa đất đai (Khu vực vàng – Yellow Zone)” và “Khu vực đặc biệt cảnh giác thăm họa đất đai (Khu vực đỏ - Red Zone)” là hai khu vực do tỉnh Kanagawa chỉ định, cáo thị dựa theo luật nhà nước. Hãy kiểm tra xem vùng xung quanh nhà ở của mình có khu vực được chỉ định này hay không, để hằng ngày chúng ta phòng bị cho những thăm họa về đất đai, ví dụ như suy nghĩ trước địa điểm sơ tán, lộ trình sơ tán.

### “Khu vực cảnh giác thăm họa đất đai (Yellow Zone)”

Được chỉ định là khu vực có nguy cơ phát sinh nguy hại đến cơ thể hoặc tính mạng của người dân trong trường hợp thăm họa đất đai xảy ra. Ở khu vực này, để bảo vệ tính mạng từ thăm họa đất đai, việc truyền đạt thông tin thiên tai và làm sao để có thể sơ tán sớm, là việc được quy định trong kế hoạch phòng chống thiên tai khu vực, trang bị thể chế cảnh báo sơ tán được lập ra.

### “Khu vực đặc biệt cảnh giác thăm họa đất đai “Red Zone”

Được chỉ định là khu vực có nguy cơ phát sinh nguy hại lớn đến cơ thể hoặc tính mạng của người dân, phát sinh tổn hại về nhà cửa trong trường hợp thăm họa đất đai xảy ra. Ở khu vực này, những hạn chế về hành vi khai thác, quy chế về xây dựng nhà cửa và khuyến cáo về việc chuyển đến ở được thực hiện.

“Khu vực cảnh giác thăm họa đất đai (Yellow Zone)”



Khu vực đặc biệt cảnh giác thăm họa đất đai (Khu vực đỏ - Red Zone)



Hãy tận dụng “Bản đồ phòng chống thiên tai tại t/p Yamato” và “Công thông tin tổng hợp về tai họa đất đai tỉnh Kanagawa”, để kiểm tra các khu vực (đặc biệt) cảnh giác thăm họa đất đai.

